

Số: /BC-UBND

Tịnh Châu, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác hòa giải năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn xã Tịnh Châu

Thực hiện Công văn số 4365/UBND-NC ngày 17/11/2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác hòa giải năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, UBND xã Tịnh Châu báo kết quả thực hiện công tác hòa giải năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

A. Kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

I. Kết quả đạt được

1. Công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban nhân dân xã luôn chú trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật. UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 24/02/2023 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã Tịnh Châu.

2. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản khác có liên quan

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về hòa giải ở cơ sở được UBND xã chú trọng triển khai, kịp thời, sâu rộng cho đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở và nhân dân trên địa bàn xã thông qua hệ thống đài truyền thanh xã. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của UBND xã, các ngành Mặt trận, các hội đoàn thể, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; tuyên truyền viên pháp luật, các thôn trên địa bàn xã nghiêm túc, tổ chức thực hiện.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên, đối với tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, các tài liệu khác về hòa giải ở cơ sở, ngoài việc cấp phát cho các Tổ hòa giải và hòa giải viên, UBND xã thường xuyên thông tin trên hệ thống đài truyền thanh xã, gửi qua hệ thống zalo, đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã để các Tổ hòa giải và hòa giải viên thường xuyên được tiếp cận nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên đáp ứng yêu cầu công tác hòa giải ở cơ sở. UBND xã đã cử

Công chức Tư pháp – Hộ tịch và các hòa giải viên đã được tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở do cấp trên tổ chức.

3. Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở

Công chức Tư pháp-hộ tịch đã kịp thời tham mưu UBND xã tiến hành củng cố, kiện toàn hoạt động hòa giải ở cơ sở không chỉ về số lượng mà còn cả về chất lượng. Hiện nay, trên địa bàn xã Tịnh Châu có 03 tổ hòa giải với 20 hòa giải viên.

*** Kết quả hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở:** Trong năm 2023, các tổ hòa giải, hòa giải viên trên địa bàn xã đã tiến hành thụ lý hòa giải 03 đơn/03 vụ, hòa giải thành 03 đơn/03 vụ đạt tỷ lệ 100%. Các vụ việc mà các tổ hòa giải tiếp nhận đa phần đều liên quan đến việc tranh chấp đất đai, ranh rào.

*** Đánh giá chất lượng hòa giải viên và hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải trên địa bàn xã**

Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trong năm đã đi vào nề nếp và tương đối ổn định, công tác hòa giải được tiến hành ngày càng có hiệu quả, tỷ lệ hòa giải thành trong số các vụ việc phát sinh góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở.

4. Bố trí nguồn nhân lực thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

Công tác hòa giải luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và nhận thức đúng đắn về vị trí vai trò của công tác hòa giải tại địa phương. Tại địa phương đã phân công Công chức Tư pháp – Hộ tịch phối hợp giữa Mặt trận và các hội đoàn thể ở xã theo dõi, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở trong quá trình xây dựng, củng cố kiện toàn các tổ chức hòa giải.

Về kinh phí cho công tác hòa giải: UBND xã đã thực hiện chi hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở theo quyết định tại Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với mức hỗ trợ 100.000 đồng/ tổ/ tháng, thù lao cho hòa giải viên 200.000 đồng/vụ. Mặc dù kinh phí hoạt động hòa giải chỉ chi theo vụ việc, nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tình, tận tâm với công việc các hòa giải viên đã chủ động, kiên trì tiến hành hòa giải thành công nhiều vụ việc, giữ được quan hệ tình cảm trong gia đình và cộng đồng dân cư.

5. Công tác phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận với Công chức Tư pháp – Hộ tịch trong công tác hòa giải ở cơ sở

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ trong việc củng cố, tập huấn kỹ năng hòa giải nhằm tạo điều kiện cho hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng phát huy hơn nữa, giúp cho người dân am hiểu và thực hiện đúng pháp luật, làm giảm vụ việc tranh chấp, hạn chế đến mức thấp nhất những mâu thuẫn phát sinh.

6. Công tác tổng kết, sơ kết đánh giá kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở

UBND xã đã thực hiện sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở lồng ghép trong hội nghị sơ kết 6 tháng và hội nghị tổng kết năm của UBND xã, kịp thời biểu dương những hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

II. Đánh giá chung

Tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở trong năm đã đi vào nề nếp và tương đối ổn định, công tác hoà giải được tiến hành ngày càng có hiệu quả, tỷ lệ hoà giải thành trong số các vụ việc phát sinh góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong địa bàn dân cư, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hoạt động hoà giải đã giúp cho công dân, tổ chức tiết kiệm được kinh phí, hạn chế việc khiếu kiện lên các cơ quan có thẩm quyền. Có được kết quả như vậy là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác hoà giải của các ngành, đơn vị, địa phương. Đặc biệt là sự phối kết hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên trong quá trình xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức hoà giải và thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở.

III. Phương hướng và nhiệm vụ năm 2024

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội, kỹ năng hòa giải; tạo điều kiện cho hòa giải viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải; Trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cơ quan quản lý Nhà nước và hòa giải viên; tạo điều kiện cho các hòa giải viên trong việc tiếp cận thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; giáo dục tính tự nguyện lựa chọn hình thức hòa giải ở cơ sở để giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn.

B. Thống kê cụ thể kinh phí chi hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023

TT	Chi thù lao cho hòa giải viên	Chi bầu hòa giải viên	Chi hỗ trợ Tổ hòa giải (văn phòng phẩm, photo tài liệu...)	Chi hỗ trợ hòa giải viên gặp tai nạn, rủi ro (nếu có)	Chi tập huấn, cung cấp tài liệu, nâng cao năng lực cho hòa giải viên	Kinh phí xã hội hóa (nếu có)
01	600.000đ	0	3.600.000đ	0	0	0

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trong năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ năm 2024 của UBND xã Tịnh Châu./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố (b/c);
- Phòng Tư pháp thành phố;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Quang Luận